

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ
GIAI ĐOẠN 2018-2022

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: Nguyễn Văn Tiến
- Sinh ngày, tháng, năm: 09/02/1966 Giới tính: Nam
- Quê quán: Xã Yên Đồng - Yên Lạc - Vĩnh Phúc.
- Nơi thường trú: Tổ 37, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Đơn vị công tác: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.
- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban thường trực - Ban Kiểm tra, Pháp chế.
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Tài chính - Kế toán, Thạc sỹ QTKD.
- Ngày vào Đảng chính thức: 13/02/1997
- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: Không.

Tóm tắt quá trình công tác:

- Từ năm 1989 đến 1993. Công tác tại Sở công nghiệp Vĩnh phú.
- Từ năm 1993 đến 1997, Công tác tại Bưu điện tỉnh Vĩnh phú, chức vụ: Phó phòng kế toán.
- Từ năm 1997 đến 2003, Công tác tại Bưu điện tỉnh Vĩnh phúc, chức vụ: kế toán trưởng Bưu điện tỉnh.
- Từ năm 2003 đến 2008, Công tác tại Bưu điện tỉnh Vĩnh phúc, chức vụ: Phó giám đốc Bưu điện tỉnh.
- Từ năm 2008 đến 2013, Công tác tại Bưu điện tỉnh Vĩnh phúc, chức vụ: Giám đốc Bưu điện tỉnh.
- Từ năm 2013 đến 2018, Công tác tại Tổng công ty Bưu điện Việt nam, chức vụ: Trưởng Ban Thanh tra.
- Từ năm 2018 đến nay, Công tác tại Tổng công ty Bưu điện Việt nam, chức vụ: Phó ban thường trực Ban Kiểm tra - Pháp chế.



II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận.

- Ủy viên BCH, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện (UBKT): tham mưu và trực tiếp tổ chức công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy

- Bí thư Chi bộ Ban Kiểm tra, Pháp chế: Chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các công việc của Chi bộ.

- Phó Trưởng Ban thường trực Ban Kiểm tra, Pháp chế: Thực hiện các nhiệm vụ của Trưởng ban trong công tác tham mưu, giúp việc Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tổng công ty trong chỉ đạo, điều hành hoạt động các lĩnh vực: Pháp chế, Thanh tra, Kiểm tra; Giải quyết khiếu nại tố cáo; Phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng công ty.

2. Thành tích đạt được của cá nhân giai đoạn 2018-2022

2.1 Sơ lược thành tích Ban Kiểm tra-Pháp chế:

Năm 2018, căn cứ Quy định 69-QĐ/TW ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối; thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW ngày 05/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của Doanh nghiệp theo Quy định số 69-QĐ/TW. Để đảm bảo tiết kiệm nguồn nhân lực chung của Tổng công ty và thực hiện tổ chức bộ máy của Đảng ủy Tổng công ty đúng hướng dẫn của Trung ương. Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã xây dựng Phương án hợp nhất các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty với các ban tham mưu giúp việc chuyên môn có chức năng nhiệm vụ tương đồng của Tổng công ty, theo đó: Chuyển toàn bộ chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy (UBKT) về Ban Thanh tra, sau hợp nhất lấy tên là Ban Kiểm tra-Thanh tra (nay là Ban Kiểm tra – Pháp chế).

Năm 2020, để tăng cường, đẩy mạnh hoạt động của công tác Pháp chế trong Tổng công ty và trên toàn mạng lưới. Sau khi phân tích hiện trạng và các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động của công tác pháp chế Tổng công ty, ngày 10/11/2020, Hội đồng thành viên Tổng công ty đã ra phương án kiện toàn tổ chức và hoạt động của bộ máy pháp chế trong Tổng công ty, theo đó: Chuyển chức năng, nhiệm vụ Pháp chế từ Văn phòng Tổng công ty sang Ban Kiểm tra-Thanh tra, lấy tên mới là Ban Kiểm tra-Pháp chế, đồng thời xây dựng, ban hành lại cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm tra-Pháp chế.

Từ một đơn vị có chức năng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Sau khi tiếp nhận thêm 02 bộ phận mới (Cơ quan Ủy ban

Kiểm tra Đảng ủy và Pháp chế), Ban Kiểm tra-Pháp chế đã được bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ mới. Với vai trò là Phó ban thường trực nhưng được ủy quyền thực hiện các nhiệm vụ của Trưởng ban, trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Ban, trong giai đoạn 2018-2022, Ban Kiểm tra-Pháp chế đã hoàn thành tốt các chương trình kế hoạch công tác đề ra, bám sát sự chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty đáp ứng yêu cầu quản lý cụ thể:

a) Công tác Đảng:

Chi bộ Ban Kiểm tra-Pháp chế là chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (chi bộ hiện có 7 đảng viên). Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng bộ Tổng công ty, Chi bộ đã nắm bắt kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Bộ Thông tin và Truyền thông, xây dựng các Chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết đáp ứng mục tiêu chính trị trong từng thời kỳ và chỉ đạo cụ thể đối với từng năm.

Với cương vị là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, trong những năm qua, tôi đã cùng tập thể Ban triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đảng đề ra hằng năm. Tham gia đầy đủ các buổi họp Ban chấp hành, tham gia đóng góp, xây dựng nội dung các Nghị quyết của Ban chấp hành, thực hiện truyền đạt, phổ biến nội dung cốt lõi của Nghị quyết của Đảng ủy Tổng công ty đến các đảng viên trong Chi bộ. Triển khai, theo dõi các lĩnh vực được Ban chấp hành phân công.

Với cương vị Bí thư Chi bộ tôi đã: Chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của Chi bộ cũng như các tổ chức đoàn thể; Triển khai kịp thời chủ trương, nghị quyết của cấp trên đến các Đảng viên trong Chi bộ một cách chủ động; Làm tốt công tác xây dựng Chi bộ, tích cực phối hợp và tạo mọi điều kiện cho Đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, luôn gương mẫu thực hiện Nghị quyết của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh. Với những thành tích đạt được, từ năm 2018-2022, Chi bộ liên tục giữ vững danh hiệu "*Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ*"; đã có nhiều cá nhân được tặng Bằng khen, Giấy khen khen thưởng cho thành tích xuất sắc trong hoạt động xây dựng Đảng thời gian qua.

Với vai trò là Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tổng công ty, tôi đã phối hợp thực hiện tốt chức năng tham mưu thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT tại các tổ chức đảng cơ sở nhằm ngăn ngừa và khắc phục những hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát hiện kịp thời những khuyết điểm để khắc phục, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng bộ Tổng công ty là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, là đảng bộ công ty mẹ, gồm 28 chi, đảng bộ, trong đó: 03 Đảng bộ cơ sở, 06 chi bộ cơ sở và 19 chi bộ trực thuộc với tổng số 853 đảng viên; Các Đảng bộ của 63 Bưu điện tỉnh, thành phố trực thuộc Thành ủy, Tỉnh ủy hoặc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp các tỉnh, thành phố. Hàng năm, Đảng ủy Tổng công ty và UBKT

đều xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát các Chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc và thực hiện các công việc thường xuyên khác. Trong giai đoạn 2018-2022, tôi đã chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ của công tác UBKT Đảng ủy Tổng công ty đã đạt được những kết quả như sau:

+ Xây dựng đầy đủ các quy chế, quy định phục vụ công tác của Ủy ban Kiểm tra: Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty; Quy chế Tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Bru điện Việt Nam; Quy định về tiếp nhận, xử lý đơn thư của Đảng ủy Tổng công ty...Hàng năm, tham mưu xây dựng Chương trình Công tác phòng, chống tham nhũng của Ban Chấp hành Đảng bộ; xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên; xây dựng và ban hành các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện theo yêu cầu của cấp trên.

+ Từ 2018-2022: Đảng ủy Tổng công ty đã thực hiện kiểm tra của cấp ủy đối với 04 tổ chức đảng và 04 đảng viên; giám sát của cấp ủy đối với 09 tổ chức đảng và 09 đảng viên. UBKT Đảng ủy Tổng công ty đã thực hiện giám sát đối với 08 tổ chức đảng và 06 đảng viên, kiểm tra tài chính đảng 10 tổ chức đảng. Kết quả: Các cuộc kiểm tra, giám sát đã kết luận cụ thể những nội dung tồn tại khuyết điểm và chấn chỉnh khắc phục để công tác Đảng tại các Chi, Đảng bộ trực thuộc ngày càng đi vào nề nếp.

+ Thi hành kỷ luật khai trừ đối với 01 Đảng viên, xóa tên 01 đảng viên dự bị do vi phạm Pháp luật của Nhà nước; xóa tên 02 đảng viên do vi phạm Điều lệ Đảng.

+ Tiếp nhận và giải quyết 09 đơn thư tố cáo, kiến nghị phản ánh gửi tới Ban thường vụ Đảng ủy và UBKT TCT. Kết quả: Hầu hết các đơn thư là tố cáo nặc danh, phản ánh không có cơ sở.

+ Tiếp và làm việc với các đoàn kiểm tra cấp trên: Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty và đồng chí Bí thư Đảng ủy; Đoàn Giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác cán bộ; Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Trung ương, kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng.

b) Công tác thanh tra, kiểm tra của chuyên môn:

Hàng năm, thực hiện tham mưu Lãnh đạo Tổng công ty xây dựng kế hoạch triển khai công tác kiểm tra của chuyên môn với mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra trong các giai đoạn tiếp theo; kịp thời phát hiện, phòng ngừa các sơ hở, vi phạm trong việc thực hiện các quy định, quy trình; Kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các vướng mắc, bất cập trong cơ chế quản lý, đảm bảo an toàn, hiệu quả cho hoạt động SXKD. Thực hiện chuẩn hóa quy trình thanh tra, kiểm tra để hướng dẫn các đơn vị thực hiện thanh tra, kiểm tra những vụ việc, vấn đề nóng, bức xúc và có nguy cơ rủi ro (thiếu hụt, thất thoát, chiếm dụng tiền, tài sản...) trong quá trình quản lý, hoạt động SXKD. Trong giai đoạn 2018-2022, đã thực hiện kiểm tra đủ 63 BDT/TP và 06 đơn

vị hạch toán phụ thuộc, có những đơn vị đã thực hiện kiểm tra từ 1-2 lượt. Qua công tác kiểm tra, đã phát hiện các tồn tại, vi phạm phải điều chỉnh xử lý về tài chính và xử lý kỷ luật hàng chục cán bộ trên mạng lưới. Đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp, biện pháp xử lý, chấn chỉnh kịp thời đối với các tồn tại vi phạm. Thực hiện tốt việc giám sát thực hiện các kết luận, yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra của các đơn vị. Công tác thanh tra, kiểm tra đã từng bước đổi mới và có chiều sâu, ngoài việc thanh tra, kiểm tra một số lĩnh vực tại các đơn vị, đã đổi mới, triển khai kiểm tra theo chuyên đề (quản lý dòng tiền, quyết toán sản lượng và chi phí nhân công các công đoạn sản xuất).

- Xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức đào tạo, hội thảo, tập huấn về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC, công tác quản lý dòng tiền của Tổng công ty cho đội ngũ Kế toán trưởng, lực lượng làm công tác thanh tra-bảo vệ tại các đơn vị hạch toán phụ thuộc. Qua các buổi đào tạo, tập huấn, các đơn vị đã có sự quan tâm, chú trọng thực hiện công tác tự kiểm tra, góp phần phòng ngừa, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý chất lượng dịch vụ và đảm bảo an toàn về dòng tiền; công tác đôn đốc, xử lý sau kiểm tra có nhiều chuyển biến tích cực; qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh một số tồn tại, hạn chế và báo cáo Tổng công ty.

c) Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:

Trong giai đoạn 2018-2022, đã tiếp nhận và đề xuất xử lý 157 đơn thư. Ban đã chủ động giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh, chủ trì, phối hợp với các Ban chức năng giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại phức tạp, đông người tại một số đơn vị. Ban đã tiếp tục đổi mới công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tăng cường bám sát diễn biến vụ việc, hướng dẫn hoặc trực tiếp tham gia với đơn vị xử lý, giải quyết ngay từ những khâu xử lý ban đầu đối với những vụ việc phức tạp. Qua công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư đã giúp Tổng công ty nắm rõ thêm tình hình hoạt động của các đơn vị, kịp thời phát hiện tình hình phức tạp, các dấu hiệu sai phạm của các cá nhân, đơn vị, trên cơ sở đó tổ chức kiểm tra, xác minh làm rõ để kịp thời xử lý, chấn chỉnh.

d) Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC):

Nhận thức tầm quan trọng của công tác phòng ngừa ngăn chặn tham nhũng, Tổng công ty đã có sự quan tâm triển khai các biện pháp PCTN, TC phù hợp với đặc điểm, tình hình của Tổng công ty, tổ chức phổ biến, tuyên truyền giáo dục và quán triệt thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thực hiện phòng, chống tham nhũng; xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; công khai, minh bạch trong hoạt động; tổ chức thực hiện kê khai minh bạch tài sản, thu nhập... Nhờ có sự quan tâm chú trọng thực hiện các giải pháp, lấy ngăn ngừa làm chính nên trong thời gian qua không để xảy ra các hành vi sai phạm, tham nhũng nghiêm trọng góp phần

thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo an toàn an ninh mạng lưới thông tin Bưu chính, xây dựng môi trường hoạt động lành mạnh, trong sạch.

Thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo PCTN, TC của Tổng công ty, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với tình hình thực tế của Tổng công ty; Xây dựng và triển khai Chương trình hành động PCTN, TC của Ban chỉ đạo Tổng công ty theo giai đoạn làm cơ sở hoạt động và hướng dẫn các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện, hàng năm, cụ thể hóa thành các nội dung chương trình lồng ghép với các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Trong giai đoạn 2018-2022, đã ban hành:

+ Chương trình hành động Hành động phòng, chống tham nhũng, chống buôn lậu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam giai đoạn 2015-2020 (Văn bản số: 145/CTr-BĐVN-HĐTV ngày 21/7/2015);

+ Chương trình hành động Hành động phòng, chống tham nhũng, chống buôn lậu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam giai đoạn 2015-2020 (Văn bản số: 224/CTr-BĐVN-HĐTV ngày 03/11/2020);

Thường xuyên bám sát tình hình và kết quả triển khai tại các đơn vị, định kỳ sơ kết, đánh giá, tổng hợp tình hình để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt công tác này.

e) Công tác pháp chế:

Sau khi tiếp nhận bộ phận pháp chế, Ban đã thực hiện kiện toàn lực lượng pháp chế tại Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc; xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ máy pháp chế Tổng công ty, là bộ phận tham mưu giúp việc cho Lãnh đạo Tổng công ty những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Trong những năm qua, công tác pháp chế đã có hoàn thành tốt những nhiệm vụ sau:

- Tham mưu, xây dựng các quy chế, quy định nội bộ của Tổng công ty (4 Quy chế, 5 Quy định);

- Góp ý với 04 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan chức năng lấy ý kiến;

- Tham mưu, tư vấn pháp luật đối với các vấn đề có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty; đánh giá rủi ro môi trường đầu tư, kinh doanh đối với các dự án đầu tư của Tổng công ty;

- Tham mưu, tư vấn cho Lãnh đạo Tổng công ty giải quyết 14 vụ việc phát sinh trên mạng lưới và các vụ việc tranh tụng liên quan đến dân sự, hình sự, lao động ... để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của đơn vị.

Thành tích đạt được của Ban Kiểm tra, Pháp chế trong giai đoạn 2018-2022:

Năm 2018: Tập thể lao động xuất sắc, được tặng Giấy khen của tổng công ty (Quyết định số 229/QĐ-BĐVN-HĐTV ngày 07/12/2018 của chủ tịch HĐTV).

Năm 2019: Tập thể lao động xuất sắc, được tặng Giấy khen của tổng công ty (Quyết định số 203/QĐ-BĐVN-HĐTV ngày 02/12/2019 của chủ tịch HĐTV).

Năm 2020: Tập thể lao động xuất sắc, được tặng Giấy khen của tổng công ty (Quyết định số 197/QĐ-BĐVN-HĐTV ngày 10/12/2020 của chủ tịch HĐTV).

Năm 2021: Tập thể lao động xuất sắc, được tặng Giấy khen của tổng công ty (Quyết định số 162/QĐ-BĐVN-HĐTV ngày 15/12/2021 của chủ tịch HĐTV).

Năm 2022: Tập thể lao động xuất sắc, được tặng Giấy khen của tổng công ty (Quyết định số 172/QĐ-BĐVN-HĐTV ngày 03/12/2022 của chủ tịch HĐTV).

2.2 Thành tích của cá nhân giai đoạn 2018-2022:

a) Chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy TCT:

Trong giai đoạn 2018-2022, với vai trò là Phó chủ nhiệm UBKT, đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho UBKT và Đảng ủy về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT, cụ thể:

- Chủ trì xây dựng, ban hành các quy chế, quy định phục vụ công tác của UBKT Đảng ủy TCT:

+ Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025 (Quyết định số 285-QC/ĐU, ngày 17/6/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) và Quy định phân công nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty:

Quy chế bao gồm 4 chương 13 điều, việc sửa đổi mới này đã cụ thể hoá các nội dung về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng có tính chuyên sâu, cụ thể hơn, đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra trong quá trình thực hiện một cách kịp thời, đúng với các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư sau khi hệ thống văn bản của Trung ương có sự thay đổi trong mỗi nhiệm kỳ đại hội, với mục tiêu nhằm đảm bảo kịp thời, đúng với Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, là việc làm quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và cơ quan tham mưu giúp việc, nhằm thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo vai trò lãnh đạo tập thể, phát huy tốt trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu và giải quyết tốt các mối quan hệ công tác.

+ Quy định về tiếp nhận, xử lý đơn thư của Đảng ủy Tổng công ty (Quy định số 320-QĐ/ĐU, ngày 22/9/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam):

Quy định bao gồm 3 chương 16 điều, đây là văn bản quan trọng để cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp làm căn cứ tổ chức thực hiện, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Sau khi ban hành, là cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp nhận thức đúng và áp dụng nghiêm, thống

nhất trong xem xét, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm của Đảng ủy Tổng công ty và UBKT. Nội dung kiểm tra và giám sát chủ yếu tập trung vào việc chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đối tượng kiểm tra và giám sát đều là tổ chức đảng và đảng viên. Mục đích kiểm tra, giám sát là nhằm phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Định kỳ đều có báo cáo với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về kết quả công tác kiểm tra, giám sát. Tôi đã trực tiếp chủ trì thực hiện 04 cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với 04 tổ chức đảng, đảng viên theo chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và trực tiếp thực hiện kiểm tra, giám sát đối với 06 tổ chức đảng và 04 theo chương trình kiểm tra, giám sát của UBKT đảng ủy. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã đạt được những kết quả như sau:

+ Qua kiểm tra, các tổ chức đảng và đảng viên đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng bộ Tổng công ty đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định; đã chỉ đạo các Đảng ủy cơ sở trực thuộc tổ chức 6 lớp học tập, quán triệt cho đảng viên (tỷ lệ tham gia 97,3%); các đảng bộ cơ sở đã tổ chức cho các đảng viên học tập, nghiên cứu, trao đổi sinh hoạt (tỷ lệ tham dự 98,2%);

+ Nhờ tiến hành tốt công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên đã góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu được nâng lên. Theo báo cáo, kết quả phân loại tổ chức đảng từ 2018-2022, số tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm sau cao hơn năm trước; không có tổ chức đảng yếu kém. Tuyệt đại đa số đảng viên có thái độ đúng, tin tưởng, tinh thần nhiệt tình, chủ động tích cực thực hiện nghị quyết của chi bộ, tu dưỡng, rèn luyện bản thân theo yêu cầu của chi bộ, đấu tranh chống lại những nhận thức sai trái lệch lạc, những biểu hiện vi phạm kỷ luật Đảng. Theo báo cáo, kết quả phân loại đảng viên các năm từ 2018-2022, số đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm sau cao hơn năm trước, không có đảng viên vi phạm tư cách. Qua khảo sát và lấy ý kiến, có trên 90% số người được hỏi cho rằng công tác kiểm tra, giám sát đã có tác dụng thiết thực đối với việc giáo dục, rèn luyện đảng viên.

- Trực tiếp giải quyết, xử lý dứt điểm 09 đơn thư tố cáo, kiến nghị phản ánh gửi tới Ban thường vụ Đảng ủy và UBKT TCT góp phần ổn định tình hình của Đảng ủy và Tổng công ty.

b) Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra của Tổng công ty:

Đối với hoạt động thanh tra, kiểm tra cần theo sát nhiệm vụ trọng tâm của Tổng công ty, hàng năm có kế hoạch kiểm tra, thanh tra để kịp thời chấn chỉnh những sai

phạm tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Với nhiệm vụ của Phó ban thường trực, tôi đã cùng tập thể ban triển khai nhiều công việc cụ thể:

- Chủ trì xây dựng chương trình và tổ chức hội thảo về công tác quản lý dòng tiền của Tổng công ty:

Hội thảo được tổ chức với mục tiêu phổ biến, quán triệt các nội dung liên quan đến công tác đảm bảo an toàn dịch vụ Tài chính Bưu chính (DV Ngân hàng: Tiết kiệm Bưu điện, Tín dụng, DV Chuyển tiền, DV Thu hộ tiền mặt vào tài khoản), quản lý dòng tiền đến lãnh đạo BĐT/TP, giám đốc các BDH và chuyên viên, nhân viên trong các bộ phận, đơn vị liên quan đến cung cấp dịch vụ nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác cung cấp dịch vụ và quản lý dòng tiền. Giúp đối tượng tham gia nhận diện được các nguy cơ rủi ro, tiềm ẩn để chủ động trong công tác phòng ngừa, hạn chế rủi ro phát sinh. Trao đổi, thảo luận nhằm tháo gỡ các vướng mắc, đồng thời tìm ra các giải pháp hữu hiệu trong quản lý dịch vụ, quản lý dòng tiền. Hội thảo được tổ chức trực tuyến tới 63 câu truyền hình là các BĐT/TP và các đơn vị trực thuộc, thành phần bao gồm: Lãnh đạo các BĐT/TP; Trưởng, Phó Phòng Kế toán thống kê tài chính, kế toán tổng hợp; kế toán dòng tiền; Trưởng, Phó Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, chuyên viên quản dịch vụ Tài chính Bưu chính; Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng Bưu điện quận/huyện/thị xã/trung tâm. Đã có 756 người tham gia (đạt tỷ lệ 98,7%). Thông qua hội nghị đã giải đáp thắc mắc, hỗ trợ các đơn vị tự giải quyết khi có các vụ việc phát sinh, tăng cường đảm bảo an toàn dòng tiền, ổn định hoạt động của đơn vị.

- Xây dựng tài liệu và tham gia đào tạo đội ngũ Kế toán trưởng các đơn vị hạch toán phụ thuộc

Việc triển khai tổ chức khóa đào tạo với mục tiêu nhằm cập nhật cho đội ngũ Kế toán trưởng đơn vị HTPT Tổng công ty các kiến thức quản trị tài chính chung, chấp hành quy định quản lý thuế - hóa đơn; kiến thức cơ bản về các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Tổng công ty: công tác tổ chức sản xuất dịch vụ bưu chính, nhận biết rủi ro dịch vụ tài chính bưu chính, công tác đối soát dịch vụ, tổ chức và phát triển nguồn nhân lực; kiến thức quản lý tài chính kế toán tại đơn vị. Hội thảo được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới 63 câu truyền hình là các BĐT/TP và các đơn vị trực thuộc, thành phần bao gồm: Lãnh đạo, chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ, Ban Kiểm tra Pháp chế; Ban Tài chính Kế hoạch; Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán các đơn vị HTPT Tổng công ty và Chuyên viên phòng Tài chính kế toán tại các đơn vị HTPT Tổng công ty. Đã có 181 người tham gia (đạt tỷ lệ 98,2%). Thông qua hội nghị đã nâng cao được năng lực quản trị, việc chấp hành các quy định trong tài chính kế toán đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn dòng tiền của toàn Tổng công ty.

- Kiện toàn bộ máy thanh tra, kiểm tra từ Tổng công ty đến các đơn vị trực thuộc. Chủ trì, tổ chức tập huấn cho lực lượng làm công tác thanh tra - bảo vệ tại các đơn vị trong toàn Tổng công ty:

Đã kiện toàn lực lượng làm công tác kiểm tra-bảo vệ tại 68 đơn vị trực thuộc và 4 công ty con, sau khi kiện toàn việc triển khai thực hiện Quy chế nội bộ một cách thống nhất và từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác thanh tra, kiểm tra, bảo vệ chính trị nội bộ. Đã tổ chức 03 lớp tập huấn cho đội ngũ làm công tác kiểm tra-bảo vệ với 72 đơn vị và 144 cán bộ tham gia (đạt tỷ lệ 100%). Các buổi tập huấn được tổ chức tại 3 địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh. Thông qua buổi tập huấn đã đào tạo được kỹ năng cho các cán bộ tham gia, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý tại các đơn vị.

- Hàng năm chủ động phối hợp với các Ban chức năng, tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Tổng công ty sớm ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong Tổng công ty và triển khai thực hiện theo đúng theo nội dung, yêu cầu và định hướng. Trong gian đoạn 2018-2022, đã chủ trì triển khai kiểm tra tại 23 đơn vị (kiểm tra toàn diện: 05 đơn vị; kiểm tra chuyên đề tại 08 đơn vị; kiểm tra theo vụ việc: 10 đơn vị). Công tác thanh tra, kiểm tra được đổi mới và có chiều sâu, ngoài việc thanh tra, kiểm tra toàn diện tại các đơn vị, bản thân đã chỉ đạo các thành viên trong Ban đổi mới, triển khai kiểm tra theo chuyên đề (kiểm tra đột xuất công tác quản lý tiền mặt, kiểm tra chuyên đề quyết toán sản lượng và chi phí nhân công các công đoạn sản xuất) tại các đơn vị. Qua kiểm tra, đã phát hiện nhiều tồn tại, vi phạm phải điều chỉnh xử lý về tài chính và xử lý kỷ luật hàng chục cán bộ trên mạng lưới. Thực hiện tốt việc giám sát thực hiện các kết luận, yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra của các đơn vị.

- Đề xuất, tham mưu cho Lãnh đạo Tổng công ty một số giải pháp chính giảm thiểu nguy cơ gây thất thoát tiền và tài sản, cụ thể:

+ Tập trung kiểm tra một số đơn vị trọng điểm, nổi cộm có dấu hiệu tồn tại, sai phạm.

+ Tập trung giải quyết các vụ việc đột xuất theo 2 cách:

. Đối với vụ việc cấp bách, đột xuất: Bản thân làm việc trực tiếp với đơn vị nắm tình hình, kịp thời khắc phục hậu quả, báo cáo Lãnh đạo Tổng công ty;

. Đối với những vụ việc có thông tin về sai phạm trong quản lý điều hành đến mức cần xử lý thì đề xuất Lãnh đạo Tổng công ty thanh tra đột xuất.

+ Chủ động theo dõi, bám sát thông tin của các đơn vị qua các nguồn: Thông tin, chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty; Qua công tác quản lý các Ban.

c) Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Giai đoạn 2018-2022, bản thân đã chủ trì giải quyết 73 đơn thư phức tạp, kịp thời tham mưu Lãnh đạo Tổng công ty giải quyết dứt điểm không để tồn đọng, trong đó đã tổ chức xác minh làm rõ một số đơn tố cáo liên quan đến công tác cán bộ, công tác quản lý tại các đơn vị.

- Các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh đã được tập trung giải quyết dứt điểm; không phát sinh các vụ việc phức tạp, kéo dài.

- Các đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị, kịp thời chuyển đến các đơn vị, đồng thời hướng dẫn các đơn vị giải quyết đúng qui định.

Hiệu quả đạt được

- Qua công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư, đã giúp Tổng công ty nắm rõ thêm tình hình hoạt động của các đơn vị, kịp thời phát hiện tình hình phức tạp, các dấu hiệu sai phạm của các cá nhân, đơn vị, trên cơ sở đó tổ chức kiểm tra, xác minh làm rõ để kịp thời xử lý, chấn chỉnh và phục vụ cho công tác đánh giá đơn vị, đánh giá cán bộ của Tổng công ty được tốt hơn.

- Các vụ việc, đơn thư được giải quyết kịp thời, đúng quy định đã góp phần ổn định đơn vị, tạo được lòng tin đối với cán bộ công nhân viên và khách hàng, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh phát triển.

d) Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực

- Bản thân là thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tổng công ty, đã triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ TT&TT về Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Chủ trì xây dựng phương án kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Quyết định 155/QĐ-BĐVN-HĐTV, ngày 19/9/2020) và phân công nhiệm vụ các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phòng (Quy định số 39-TB/BCĐ, ngày 02/11/2020).

- Chủ trì xây dựng và triển khai Chương trình hành động Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tổng công ty giai đoạn 2020-2025 (VB số 224/CTr-BĐVN-HĐTV, ngày 03/11/2020).

- Thường xuyên bám sát tình hình và kết quả triển khai tại các đơn vị, định kỳ sơ kết, đánh giá, tổng hợp tình hình để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt công tác này; Thực hiện báo cáo định kỳ Bộ TT&TT.

Hiệu quả đạt được:

Do làm tốt công tác phòng chống tham nhũng nên giai đoạn 2018-2022, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam không để xảy ra vụ việc tham nhũng nào.

e) Công tác pháp chế:

- Sau khi tiếp nhận, chuyển giao công tác Pháp chế từ Văn phòng TCT: được giao chủ trì phụ trách công tác pháp chế, đã ban hành sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động pháp chế của TCT; kiện toàn bộ máy pháp chế trong tại TCT và các đơn vị.

- Góp ý, hỗ trợ về mặt pháp lý cho các Ban 321 hợp đồng, phụ lục hợp đồng, thoả thuận; thực hiện 62 tư vấn và soạn thảo 126 VB uỷ quyền của TCT;

- Tham gia tổ tụng, hỗ trợ về pháp lý cho các đơn vị xử lý 13 vụ việc;

- Tham gia các tổ công tác, tổ làm việc và tổ xây dựng các chương trình, đề án theo yêu cầu.

3. Bài học kinh nghiệm:

Đề cùng tập thể Ban tiếp tục phân đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch cấp trên giao, cá nhân tôi sẽ cùng tập thể Ban đổi mới nâng cao chất lượng của công tác kiểm tra kịp thời phát hiện, phòng ngừa các sơ hở, vi phạm trong việc thực hiện các quy định, quy trình; Kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các vướng mắc, bất cập trong cơ chế quản lý, đảm bảo an toàn, hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh, gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ khác để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, hướng vào những việc trọng tâm, đột xuất, việc khó.

Luôn duy trì nội bộ đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, thống nhất trong chỉ đạo, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch công tác của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc cùng sự phối hợp chặt chẽ của Công đoàn Tổng công ty trong việc tổ chức các phong trào thi đua, tuyên truyền, động viên người lao động. Tăng cường giáo dục, động viên toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động hăng hái thi đua, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. coi trọng công tác tổng kết đánh giá kết quả thi đua, rút ra những bài học kinh nghiệm, tìm ra nguyên nhân để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém.

Quan tâm tới đời sống cán bộ, công nhân viên, người lao động, nâng cao năng suất lao động. Thực hiện quy chế dân chủ, thỏa ước lao động tập thể nhằm đảm bảo quyền lợi người lao động. Thực thi Văn hóa doanh nghiệp, giữ gìn nét đẹp truyền thống của con người Bưu điện: Trung thành, Dũng cảm, Tận tụy, Sáng tạo, Nghĩa tình.

4. Tham gia phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Tổng công ty:

Trong giai đoạn 2018-2022, bản thân đã tham gia và chủ trì nhiều sáng kiến được áp dụng hiệu quả trong lĩnh vực thanh tra, kiểm tra và quản lý của Tổng công ty. Phần lớn các sáng kiến đã được áp dụng, mang lại hiệu quả tích cực, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

- **Năm 2018 (Sáng kiến cấp Tổng công ty):** Chủ trì sáng kiến “Hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam” (Quyết định số 253/QĐ-BĐVN ngày 07/3/2019 của Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam).

Hiệu quả sáng kiến: Công tác thanh kiểm tra dần đi vào nề nếp, thực hiện bài bản, dẫn đến chất lượng cuộc kiểm tra được đảm bảo và tăng cao hiệu quả, qua đó đã phát hiện sớm những tồn tại, sai phạm để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, xử lý; phòng ngừa các nguy cơ gây thất thoát tiền, tài sản, nâng cao công tác quản lý, ổn định tình hình sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

- **Năm 2019 (Sáng kiến cấp Tổng công ty):** Chủ trì sáng kiến “Quản lý rủi ro dòng tiền của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam” (Quyết định số 63/QĐ-BĐVN ngày 15/01/2020 của Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam).

Hiệu quả sáng kiến: Nâng cao, trau dồi kỹ năng, kiến thức công tác kiểm tra nhằm kiểm soát, quản lý dòng tiền, đảm bảo an toàn ngân quỹ, qua đó, kịp thời phát hiện những tồn tại, sai phạm để chấn chỉnh, khắc phục, xử lý; phòng ngừa các nguy cơ gây thất thoát tiền, tài sản tại đơn vị, góp phần ổn định tình hình sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

- **Năm 2020 (Sáng kiến cấp Tổng công ty):** Chủ trì sáng kiến “Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025” (Quyết định số 354/QĐ-BĐVN ngày 09/3/2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam).

Hiệu quả sáng kiến: Đảm bảo tính kịp thời, đúng với Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng sau khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành.

+ Là cơ sở để các đảng ủy trực thuộc căn cứ xây dựng hoặc bổ sung quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra cấp mình.

+ Thông qua quy chế làm việc quy định mối quan hệ công tác của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy TCT với các cơ quan Đảng ủy cấp trên, các cơ quan tham mưu của Đảng ủy TCT được thuận lợi, rõ ràng.

+ Quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát, xem xét, kết luận, xử lý kỷ luật đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời và chịu trách nhiệm đối với các kết luận, quyết định.

+ Đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, chế độ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành hoạt động.

- **Năm 2021 (Sáng kiến cấp Tổng công ty):** Chủ trì sáng kiến “Chương trình hành động phòng chống tham nhũng, chống buôn lậu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam giai đoạn 2020-2025” (Quyết định số 246/QĐ-BĐVN ngày 28/02/2022 của Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam).

Hiệu quả sáng kiến: Tổng công ty, đơn vị đã phối hợp với các cấp cơ quan địa phương thực hiện hoạt động tích cực, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của công tác PCTN, THPT, CLP, CBL của Tổng công ty.

+ Nhờ có sự quan tâm chú trọng thực hiện các giải pháp, lầy ngăn ngừa làm chính nên trong thời gian qua không để xảy ra các hành vi sai phạm, tham nhũng nghiêm trọng góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo an toàn an ninh mạng lưới thông tin.

- **Năm 2022 (Sáng kiến cấp Tổng công ty):** Chủ trì sáng kiến “Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra trong tình hình mới” (Quyết định số 165/QĐ-BĐVN ngày 14/02/2023 của Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam):

Hiệu quả sáng kiến: Chuyên đề đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra trong tình hình mới, góp phần nâng cao năng lực quản trị cho các cấp Lãnh đạo, kịp thời phát hiện các tồn tại, thiếu sót để chấn chỉnh, khắc phục, đảm bảo đúng quy trình, quy định, an toàn hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị và Tổng công ty.

(Chi tiết mô tả sáng kiến theo bản tóm tắt đính kèm theo báo cáo thành tích).

5. Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước:

Trong những năm qua, dù trên cương vị nào bản thân tôi luôn cùng tập thể đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt kế hoạch do Tổng công ty giao. Liên tục trong những năm qua Chi bộ luôn được Đảng bộ Tổng công ty công nhận là “Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Trong quá trình công tác, tôi luôn phối hợp tạo điều kiện, đóng góp ủng hộ nhiệt tình cho các hoạt động của các Đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên và các đoàn thể xã hội khác. Quan tâm chỉ đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên của Ban hoạt động tích cực với nhiều hình thức hoạt động phong phú, thực hiện quy chế dân chủ, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp, thực hiện khẩu hiệu hành động “Làm gương-Kỷ cương-Trọng tâm-Bứt phá”.

Bản thân tôi luôn nghiêm túc chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Là người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi luôn gương mẫu chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không ngừng bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, không lợi dụng chức vụ và quyền hạn để vun vén cá nhân.

Tại địa phương nơi cư trú: Là người chủ gia đình tôi luôn thực hiện và giáo dục các thành viên trong gia đình thực hiện, chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Chấp hành mọi nội quy, quy định của chính quyền địa phương. Tích cực tham gia và hưởng ứng mọi phong trào, hoạt động, đóng góp sức người, sức của do địa phương nơi sở tại phát động và đề ra...Hàng năm, gia đình tôi đều được địa phương công nhận là “Gia đình văn hóa”.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Công tác khen thưởng Đảng:

Trong những năm qua, đặc biệt trong giai đoạn 2018-2022, cá nhân tôi luôn được Đảng ủy Tổng công ty công nhận danh hiệu “Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ,

riêng năm 2020 được công nhận danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng uỷ TCT tặng giấy khen”.

2. Công tác khen thưởng công đoàn

Trong giai đoạn 2018-2022 tôi liên tục được công nhận Đoàn viên Công đoàn xuất sắc.

3. Công tác khen thưởng chuyên môn

3.1. Danh hiệu thi đua:

Năm	Danh hiệu thi đua	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành QĐ
2018	Chiến sỹ thi đua cơ sở, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ	Quyết định số: 75/QĐ-BĐVN-HĐTV ngày 07/5/2019 của Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.
2019	Chiến sỹ thi đua cơ sở, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ	Quyết định số: 96/QĐ-BĐVN-HĐTV ngày 02/6/2020 của Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.
2020	Chiến sỹ thi đua cơ sở, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ	Quyết định số: 77/QĐ-BĐVN-HĐTV ngày 28/6/2021 của Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.
2021	Chiến sỹ thi đua cơ sở, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ	Quyết định số: 92/QĐ-BĐVN-HĐTV ngày 23/6/2022 của Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.
2022	Chiến sỹ thi đua cơ sở, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ	Quyết định số: 28/QĐ-BĐVN-HĐTV ngày 29/3/2023 của Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

3.2. Hình thức khen thưởng:

Năm	Hình thức khen thưởng	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
2017	Huân chương lao động hạng 3 giai đoạn 2013-2017	Quyết định số 249/QĐ-CTN, ngày 20/2/2019 của Chủ tịch nước
2018	Bằng khen của Bộ TTTT giai đoạn 2017 - 2018	Quyết định số: 843/QĐ-BTTTT ngày 03/6/2019 của Bộ Trưởng Bộ TTTT.
2019	Giấy khen của Tổng công ty.	Quyết định số: 98/QĐ-BĐVN-HĐTV ngày 02/6/2020 của Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Năm	Hình thức khen thưởng	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
2020	Giấy khen của Đảng ủy Tổng công ty “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”	Quyết định số: 96/QĐ- TV ngày 14/12/2020 của Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.
	Giấy khen của Tổng công ty.	Quyết định số: 76/QĐ-BĐVN-HĐTV ngày 28/6/2021 của Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.
2021	Giấy khen của Tổng công ty.	Quyết định số: 93/QĐ-BĐVN-HĐTV ngày 23/6/2022 của Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.
2022	Giấy khen của Tổng công ty	Quyết định số: 29/QĐ-BĐVN-HĐTV ngày 29/3/2023 của Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Trên đây là thành tích của cá nhân đã đạt được trong giai đoạn 2018-2022, kính đề nghị Hội đồng Thi đua Khen thưởng các cấp xét và đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động Nhì giai đoạn 2018 - 2022 đối với cá nhân.

Trân trọng./.

XÁC NHẬN CỦA TỔNG CÔNG TY

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH



Nguyễn Văn Tiên

Nguyễn Hải Thanh

XÁC NHẬN CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2023

BẢN TÓM TẮT SÁNG KIẾN GIẢI PHÁP
(kèm theo bản báo cáo thành tích cá nhân)

- Họ tên: Nguyễn Văn Tiến
- Chức danh: Phó Ban thường trực.
- Đơn vị công tác: Ban Kiểm tra-Pháp chế, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.
- Tóm tắt sáng kiến giải pháp.

1. Sáng kiến năm 2018: Sáng kiến cấp Tổng công ty.

a. Tên sáng kiến, giải pháp: “Hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam” (Quyết định số 253/QĐ-BĐVN ngày 07/3/2019 của Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam).

b. Mục tiêu: Giúp đơn vị nâng cao kiến thức và kỹ năng thanh kiểm tra nhằm đạt chất lượng, hiệu quả cao trong công tác thanh kiểm tra, từ đó, phát hiện những tồn tại, phòng ngừa các nguy cơ gây mất an toàn, thất thoát tiền tài sản, phục vụ công tác quản lý, góp phần ổn định tình hình hoạt động SXKD của đơn vị.

c. Nội dung sáng kiến:

+ Căn cứ xây dựng Hướng dẫn: Các văn bản quy định của Nhà nước; Các văn bản của Tổng công ty

+ Nội dung chủ yếu của tài liệu Hướng dẫn:

. Một số nội dung chính trong các văn bản cần lưu ý:

- Các khái niệm cơ bản: Thanh tra; Kiểm tra; Hình thức thanh tra, kiểm tra.

- Một số nội dung cần chú ý trong các quy định của Tổng công ty: Quy chế tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra; Quy định về trình tự thủ tục thanh tra, kiểm tra; Kiện toàn nhân sự làm công tác Thanh tra - Bảo vệ và chế độ thông tin báo cáo của Tổng công ty; Hướng dẫn xử lý vụ việc thất thoát tiền, tài sản.

. Một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện đối với công tác thanh kiểm tra.

. Tài liệu gửi kèm nghiên cứu và áp dụng: Các văn bản pháp lý của nhà nước về công tác thanh tra, kiểm tra; Quy định của Tổng công ty về công tác thanh tra, kiểm tra; Mẫu biểu công tác thanh tra, kiểm tra; Mẫu báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra của Tổng công ty.



d. Phạm vi áp dụng: Toàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

e. Hiệu quả áp dụng: Công tác thanh kiểm tra dần đi vào nề nếp, thực hiện bài bản, dẫn đến chất lượng cuộc kiểm tra được đảm bảo và tăng cao hiệu quả, qua đó đã phát hiện sớm những tồn tại, sai phạm để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, xử lý; phòng ngừa các nguy cơ gây thất thoát tiền, tài sản, nâng cao công tác quản lý, ổn định tình hình sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

2. Sáng kiến năm 2019: Sáng kiến cấp Tổng công ty.

a. Tên sáng kiến, giải pháp: “Quản lý rủi ro dòng tiền của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam” (Quyết định số 63/QĐ-BĐVN ngày 15/01/2020 của Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam).

b. Mục tiêu:

- Giúp đơn vị nâng cao kiến thức và kỹ năng kiểm tra, quản lý dòng tiền để phòng ngừa, phát hiện các nguy cơ gây mất an toàn, thất thoát tiền tài sản, góp phần ổn định tình hình hoạt động SXKD.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, chấn chỉnh tác phong và lề lối làm việc, nâng cao ý thức cho đội ngũ người lao động, đặc biệt là trong những khâu trọng yếu, trực tiếp quản lý tiền, tài sản, từ đó, nâng cao ý thức phát hiện, đấu tranh, phòng chống hành vi lợi dụng sơ hở trong quản lý, làm trái quy định, quy trình nghiệp vụ để chiếm dụng tiền, tài sản.

c. Nội dung sáng kiến:

+ Căn cứ xây dựng Quy trình kiểm tra:

- Tổng hợp tình hình các vụ việc xảy ra trên mạng lưới: nhằm ngăn chặn nguy cơ phát sinh các vụ việc, đảm bảo an toàn dòng tiền, ổn định hoạt động SXKD, nhóm tác giả đã xây dựng: “Quy trình kiểm tra công tác quản lý dòng tiền tại đơn vị”.

- Các văn bản: căn cứ các quy định của pháp luật, của TCT.

+ Nghiên cứu, xây dựng Quy trình: Quy trình kiểm tra công tác quản lý dòng tiền tại đơn vị bao gồm các nội dung: Kiểm tra tại Bưu cục, tại Bưu điện huyện, Bưu điện tỉnh, TP. Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy trình thu gom tiền mặt.

d. Phạm vi áp dụng: Toàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

e. Hiệu quả áp dụng: Nâng cao, trau dồi kỹ năng, kiến thức công tác kiểm tra nhằm kiểm soát, quản lý dòng tiền, đảm bảo an toàn ngân quỹ, qua đó, kịp thời phát hiện những tồn tại, sai phạm để chấn chỉnh, khắc phục, xử lý; phòng ngừa các nguy cơ gây thất thoát tiền, tài sản tại đơn vị, góp phần ổn định tình hình sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

3. Sáng kiến năm 2020: Sáng kiến cấp Tổng công ty.

a. Tên sáng kiến, giải pháp: “*Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025*” (Quyết định số 354/QĐ-BĐVN ngày 09/3/2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam).

b. Mục tiêu:

- Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và cơ quan tham mưu giúp việc, nhằm thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo vai trò lãnh đạo tập thể, phát huy tốt trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu và giải quyết tốt các mối quan hệ công tác.

- Quy định trách nhiệm, mối quan hệ của Ủy ban Kiểm tra, các thành viên ủy ban kiểm tra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Phát huy vai trò trách nhiệm của Ủy ban kiểm tra và các thành viên ủy ban kiểm tra trong thực thi nhiệm vụ.

- Thuận tiện để các chi, đảng bộ trực thuộc liên hệ, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ theo từng lĩnh vực được phân công phụ trách.

c. Nội dung sáng kiến: Quy chế gồm 5 chương 18 điều, cụ thể:

- Chương I: Quy định chung, có 2 điều

- Chương II: Cơ cấu tổ chức, chức năng, trách nhiệm, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra và các ủy viên, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm UBKT, có 5 điều.

- Chương III: Nguyên tắc và chế độ làm việc, có 2 điều

- Chương IV: Mối quan hệ công tác của Ủy ban Kiểm tra, có 6 điều.

- Chương V: Tổ chức thực hiện, có 3 điều.

d. Phạm vi áp dụng: Toàn Đảng bộ Tổng công ty.

e. Hiệu quả áp dụng:

- Là cơ sở để Ủy ban Kiểm tra thực hiện chức năng, nhiệm vụ phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn và nguyên tắc, chế độ làm việc và phương pháp làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy TCT. Thông qua quy chế làm việc quy định mối quan hệ công tác của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy TCT với các cơ quan Đảng ủy cấp trên, các cơ quan tham mưu của Đảng ủy TCT được thuận lợi, rõ ràng.

- Quá trình thực hiện Quy chế làm việc mỗi ủy viên phải nhận thức đúng, đầy đủ các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

- Xem xét, kết luận, xử lý kỷ luật đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời và chịu trách nhiệm đối với các kết luận, quyết định.

- Xác định trách nhiệm cụ thể của các ủy viên trong Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty.

4. Sáng kiến năm 2021: *Sáng kiến cấp Tổng công ty.*

a. Tên sáng kiến, giải pháp: “Chương trình hành động phòng chống tham nhũng, chống buôn lậu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam giai đoạn 2020-2025” (Quyết định số 246/QĐ-BĐVN ngày 28/02/2022 của Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam).

b. Mục tiêu:

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp PCTN theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị và ý thức của CBCNV về vị trí, tầm quan trọng công tác PCTN, CBL, THTK, CLP nhằm kìm chế, ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi tham nhũng, lãng phí trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của Tổng công ty.

c. Nội dung sáng kiến:

+ Phần 1: Mục đích, yêu cầu

+ Phần 2: Nhiệm vụ, giải pháp

+ Phần 3: Tổ chức thực hiện: Các đơn vị thành viên; Văn phòng, các Ban chức năng Tổng công ty.

d. Phạm vi áp dụng: Toàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

e. Hiệu quả áp dụng:

- Tổng công ty, đơn vị đã phối hợp với các cấp cơ quan địa phương thực hiện hoạt động tích cực, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của công tác PCTN, THTK, CLP, CBL của Tổng công ty.

- Nhờ có sự quan tâm chú trọng thực hiện các giải pháp, lấy ngăn ngừa làm chính nên trong thời gian qua không để xảy ra các hành vi sai phạm, tham nhũng nghiêm trọng góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo an toàn an ninh mạng lưới thông tin.

5. Sáng kiến năm 2022: Sáng kiến cấp Tổng công ty.

a. Tên sáng kiến, giải pháp: “Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra trong tình hình mới” ” (Quyết định số 165/QĐ-BĐVN ngày 14/02/2023 của Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam).

b. Mục tiêu:

- Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra trong thời gian tới, kịp thời phát hiện, phòng ngừa các sơ hở, vi phạm trong việc thực hiện các quy định, quy trình; Kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các vướng mắc, bất cập trong cơ chế quản lý, đảm bảo an toàn, hiệu quả cho hoạt động SXKD.

- Chuẩn hóa qui trình thanh tra, kiểm tra để hướng dẫn các đơn vị thực hiện thanh tra, kiểm tra những vụ việc, vấn đề nóng, bức xúc và có nguy cơ rủi ro (thiếu hụt, thất thoát, chiếm dụng tiền, tài sản...) trong quá trình quản lý, hoạt động SXKD.

c. Nội dung sáng kiến:

. Căn cứ xây dựng, điều chỉnh: Các quy định của Nhà nước và Tổng công ty đối với các lĩnh vực: Thanh tra, Kiểm tra, Tài chính Kế toán, Dịch vụ Tài chính Bưu chính, Dịch vụ bưu chính.

. Qui trình thanh tra, kiểm tra: Khảo sát nắm tình hình; Xây dựng kế hoạch kiểm tra; Quyết định kiểm tra; Công bố quyết định kiểm tra; Thu thập thông tin, tài liệu liên quan; Kiểm tra, xác minh thông tin, tài liệu; Biên bản kiểm tra; Báo cáo kết quả kiểm tra; Kết luận kiểm tra; Công bố, thực hiện kết luận kiểm tra.

. Một số nội dung chính cần kiểm tra: Kiểm tra công tác Tài chính kế toán; Kiểm tra các khâu trọng yếu trong quá trình cung cấp một số dịch vụ; Kiểm tra, xử lý vụ việc thất thoát tiền, tài sản.

. Một số kinh nghiệm thực tế trong công tác kiểm tra của Tổng công ty

d. Phạm vi áp dụng: Toàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

e. Hiệu quả áp dụng: Chuyên đề đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra trong tình hình mới, góp phần nâng cao năng lực quản trị cho các cấp Lãnh đạo, kịp thời phát hiện các tồn tại, thiếu sót để chấn chỉnh, khắc phục, đảm bảo đúng quy trình, quy định, an toàn hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị và Tổng công ty.

XÁC NHẬN CỦA HDSK TCT



NGƯỜI BÁO CÁO

Nguyễn Văn Tiến

Nguyễn Hải Thanh

